
 

 

 

 

 

 

สือ่ ประเด็นข่าว 

 แนะปลดล็อกกญัชา 

มติชน กรุงเทพธุรกจิ 

คมชัดลึก ไทยโพสต์  
ผู้จัดการรายวัน 

 

  -เสนอข่าว ดร.อาทติย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสติ กล่าวเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมาย

ปลดลอ็กกญัชา ออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ใน พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 หรือ

ใช้ มาตรา 44 เข้ามาแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง เพ่ือเปิดทางให้มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และทางการแพทย์ โดยทมีวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสติ ได้รับกญัชาจาก ป.ป.ส. จึงนาํมาสกดัเป็นสาร 

THC ช่วยยับย้ังเซลล์มะเรง็ และสาร CBD พบว่า มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี โดยได้มีการนาํมา

ทดสอบในเซลล์มะเรง็ในหลอดทดลอง ในกลุ่มมะเรง็ที่คนไทยเป็นกนัมาก ได้แก่ โรคมะเรง็ท่อนํา้ดี 

พบว่าให้ผลดี  อย่างไรกต็าม ยังติดขัดปัญหาเร่ืองกฎหมาย เน่ืองจากตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 

กัญชา ถูกกําหนดทั้งห้ามเสพ และห้ามสูบ ห้ามครอบครอง จึงทาํให้ไม่สามารถเดินหน้าเข้าสู่

กระบวนการทดลองในมนุษย์ได้ หากมีการแก้ไขกฎหมายในส่วนน้ี กจ็ะเป็นประโยชน์กับประชาชน 

และคนไทยอย่างมาก 

    ด้าน นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปัญหาของกัญชา คือ การห้ามเสพอย่างเดด็ขาด ทาํให้เป็นอุปสรรคใน

การศึกษาทดลอง โดยทั่วโลกพบถึง 22 ประเทศ ที่มีการถอดกัญชาออกจากยาเสพติด อย่างน้อย

ที่สดุ ควรปลดกญัชาให้มาอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 แทน เหมือนเช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน ที่

สามารถใช้ในทางการแพทย์ได้ 

     นายวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างแก้ไข 

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เสรจ็แล้ว อยู่ในขั้นตอนการเสนอ สนช.  ทั้งน้ีหากมีการแก้ไข

กฎหมายให้สามารถนาํไปทดลองเพ่ือการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และทดลองในการรักษา จะมีการ

เข้มงวดในเร่ืองของการปลูก การแก้กฎหมายให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ วิจัยได้ จึงไม่น่าจะ

เป็นปัญหาแต่อย่างใด 
    ภญ.นริศา คาํแก่น นักวิจัยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวดาํเนินการมาแล้ว 2 เฟส โดยเฟสแรกมีการ

ศึกษาวิจัยทั้ง 2 สารที่สกดัจากกญัชา ยับย้ังเซลล์มะเรง็ทางเดินนํา้ดี ในหลอดทดลอง และขณะน้ีได้มี

การดาํเนินการทดลองในสัตว์ โดยคาดว่าประมาณ 2-3 เดือนจะทราบผล เพ่ือนาํมาปรับใช้ในคน  

รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ ดังกล่าว ซ่ึงเป็นตัวยาที่ได้รับการรับรองในต่างประเทศ โดย

ตาํรับยาดังกล่าวมีสารสกัดจากกัญชา ในอัตรา 1:1 ไม่มีผลอาการข้างเคียง ที่ไม่พึงประสงค์ และ

มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ครอบครอง และผลิตสารสกดัยาเสพติดให้โทษ และผลิตภัณฑต้์นแบบ

ยาพ่นในปาก ซ่ึงตัวยาสามารถดูดซึมได้ทนัท ีและ ตัวยาจะไม่ถูกทาํลายที่ตับและออกฤทธิ์ได้เรว็กว่า   

    นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต 

กล่าวว่า การใช้สารสกัดจากกัญชา จากการค้นคว้าเกี่ยวกับตํารับยาแผนโบราณ มีประมาณ 91 

ตาํรับ ที่มีการนาํกญัชามาใช้ในการรักษา และ ภมิูปัญญาของไทยได้มีการมาใช้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน 

สิ่งที่ทมีวิจัยจะต่อยอดคือการฟ้ืนฟูตาํรับยาแผนโบราณของไทย เพราะยาแผนโบราณหลายตัวที่ขาด

ส่วนผสมของกัญชา ทาํให้ไม่สามารถรักษาโรค หรือบรรเทาอาการได้ หากมีการปลดลอ็กกฎหมาย

ให้สามารถใช้กญัชาทางการแพทย์ได้ จะเป็นการฟ้ืนผลิตภัณฑ ์ตาํรับยาแผนโบราณของไทยกลับคืน

มา     
 คุมค่าบริการ –ราคายา รพ.เอกชน 

ประชาชาติธุรกจิ 
 

 -เสนอข่าว นส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้เข้าย่ืนหนังสือต่อ

กรมการค้าภายใน ให้เสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณา

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่4 เมษายน 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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 มาตรการกาํกบัดูแลการกาํหนดราคาค่ารักษาพยาบาลเป็นธุรกจิบริการในบัญชีควบคุม ตาม พ.ร.บ.

ว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกบัต้นทุนที่แท้จริง สร้างความ

เป็นธรรมให้กับประชาชน ทั้งน้ี การย่ืนหนังสือคร้ังน้ีเป็นคร้ังที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2558 หลังจากน้ี

เตรียมจะย่ืนข้อเรียกร้องต่อกระทรวงสาธารณสุขในสัปดาห์หน้า พร้อมกันน้ี ขอให้กาํหนดขอบเขต

นิยามการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้ น เพราะที่ผ่านมาการรักษา

ผู้ป่วยที่ มีอาการฉุกเฉิน (กล่องสีแดง) ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนดว่า

โรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษา แต่ปรากฏว่า ผู้ป่วยที่ประเมินว่าอาการตัวเองฉุกเฉิน

แล้วเข้าไปรักษา กลับกลายเป็นว่าโรงพยาบาล จัดว่าผู้ป่วยรายน้ันไม่ได้มีอาการฉุกเฉิน (กล่องสส้ีม) 

น่ันคือ ผู้ป่วยต้องจ่ายค่ารักษาเองในระดับราคาที่โรงพยาบาลกาํหนด 
    นางสาวสารีกล่าวว่า หากรัฐบาล ไม่ใช้กลไกที่มีอยู่กาํกบัดูแลค่ารักษาพยาบาล อาจเกดิผลกระทบ

ต่อระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและระบบประกนัสงัคม เพราะเม่ือ ค่ารักษาราคา

สงู ย่ิงทาํให้หมอ พยาบาลย้ายเข้าทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น ราคาค่ารักษาโรงพยาบาล รัฐ

และเอกชนต่างกัน 10 เท่า รัฐต้องฟังเหตุผลความจาํเป็นทั้งสองฝ่าย ต้องช่วยสร้างความเป็นธรรม 

โรงพยาบาลเป็นธุรกจิที่ต้องทาํกาํไรแต่ต้องถ่วงดุลกบัความมีมนุษยธรรมด้วย ตอนน้ีเกดิการโยนกนั

ไปมาระหว่างกระทรวงพาณชิย์และกระทรวงสาธารณสขุ คนเดือดร้อนคือประชาชน 
    ด้านนางสาวบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธอ์งค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า ต้องการผลักดันให้มี

การต้ังวงหารือเร่ืองน้ี เหมือนกรณีร้องเรียนเร่ืองอาหารแพง ไข่เจียวปูจานละ 1,000 บาทแพง กรม

ยังไปดู แต่ค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าเป็นล้านควรต้องดูแลเช่นกนั และ ที่ผ่านมา กกร.มีการประชุม

ใหญ่ปีละ 1 คร้ัง ทาํงานอย่างน้ีไม่ทนักนิ โลกเปล่ียนไป 4.0 แล้ว 
    ขณะที่แหล่งข่าวจากกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สาเหตุที่ผ่านมาค่ารักษาพยาบาลยังไม่กาํหนด

เป็นบริการควบคุม เพราะโดยทั่วไปการกาํหนดรายการสนิค้าหรือบริการควบคุมจะต้องเสนอ กกร. 

ขณะน้ี จึงมีการกาํกบัดูแลตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 50/2560 ที่กาํหนดให้แสดงราคาสนิค้าบริการ

ไว้ในที่เปิดเผยชัดเจน หรือทาํเป็นเอกสารหรือเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ

ตรวจสอบ ค่ายา ค่ารักษาและตัดสนิใจใช้บริการได้ 
     ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสขุกก็าํกับดูแลโดยอาศัย พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึง

กําหนดให้ ผู้ที่ ไ ด้ รับอนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาล  จะต้องแสดงอัตราค่า

รักษาพยาบาล ค่าบริการ และสทิธขิองผู้ป่วยที่สถานพยาบาล หากไม่แสดงมีบทลงโทษกาํหนด ปรับ

ไม่เกิน 10,000 บาท ซ่ึงในทางปฏิบัติแต่ละโรงพยาบาลจะแจ้งอัตราค่าบริการเบ้ืองต้นให้

ผู้รับบริการทราบ 
     เดิมเม่ือเกิดปัญหาค่ารักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้ งคณะกรรมการอํานวยการ

แก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง และมีคณะกรรมการดาํเนินงาน แก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาล 

ซ่ึงมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปร่วม มีหน้าที่ดูแลเร่ืองค่ารักษาพยาบาลของทั้งภาครัฐและเอกชน 

มีอัตราค่ารักษา พยาบาลแต่ละโรคเบ้ืองต้นแจ้งไว้ ยกเว้นค่าบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ 

โรงพยาบาลจะเป็นผู้รับผดิชอบ ถ้าฉุกเฉินเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลใดกไ็ด้ ที่ผ่านมาเคยหารือเร่ืองน้ี

มาหลายคร้ังนับตั้งแต่ปี 2558 แต่ไม่ได้ส่งเร่ืองมาให้กาํหนดเป็นบริการควบคุม อย่างไรกต็าม การ

ขึ้นบัญชีควบคุมมีทั้งข้อดี ข้อเสยี ต้องขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของทั้งสอง ฝ่ายด้วย 
  รายงานข่าวระบุว่า เคยมีการหารือประเดน็การกาํหนดราคารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาล

เอกชนแล้ว แต่ โรงพยาบาลเอกชนให้ความเห็นว่าหากกาํหนดราคาแล้วรักษาไม่ได้ตามราคาน้ัน 

อาจต้องปิดกิจการ หรืออาจต้องตั้งข้อกาํหนด "เลือกรับคน" เช่น รับคนต่างชาติ อย่างเดียว เพราะ

โรงพยาบาลเอกชนเป็น ทางเลือกสาํหรับประชาชน แนวทางของโรงพยาบาลเอกชนอาจจะทาํให้

ประชาชนเดือดร้อน 

 โรคพษิสุนขับา้ 

มติชน  
 

 -เสนอข่าว ด่านกักกันสัตว์นครพนม เป็นศูนย์ฟ้ืนฟูที่รองรับสุนัขและแมวจากพ้ืนที่โรคระบาดมา

ควบคุมดูแล ปัจจุบันมีการนาํสนัุขและแมว มาจากพ้ืนที่ จ.ร้อยเอด็และ จ.กาฬสินธุ ์กว่า 3,000 ตัว 
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 มาดูแลรักษาฟ้ืนฟูตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา มีสนัุขที่เจบ็ป่วยตายรายวัน ปัจจุบันเหลือประมาณ 

1,400 ตัว แต่ยังไม่มีการตรวจพบป่วยเป็นพิษสนัุขบ้า 
  -ที่ จ.สงขลา เฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสนัุขบ้าในพ้ืนที่ หลังพบสนัุขป่วยและตายด้วยโรคพิษ

สนัุขบ้า ก่อนตายยังกดัชาวบ้านไป 2 คนและสนัุขอีก 5 ตัว แม้จะทาํการฉีดวัคซีนป้องกนัทั้งคนและ

สตัว์เล้ียงหมดแล้ว แต่กยั็งต้องมีการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด 

 พาราควอต 

คมชัดลึก  
บทบรรณาธกิาร 

  -กล่าวว่า ในเวทสีัมมนาว่าด้วยคอร์รัปช่ันในภาคเกษตร ศ.ดร.พรพิมล กองทพิย์ อาจารย์ประจาํ

ภาควิชาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ยืนยันว่า ในประเทศ

ไทยพบการตกค้าง และสะสมของพาราควอตจากมารดาสู่ทารก ซ่ึงพบปริมาณการสะสมมากกว่าใน

มารดา    ซ่ึงจะเป็นอีกประเดน็สาํคัญหน่ึงที่จะนาํไปสู่การถกเถียงและหาข้อสรุปโดย คณะกรรมการ

เฉพาะกิจเพ่ือหาข้อเท็จจริงในการพิจารณาให้ยกเลิก พาราควอตหรือไม่ ก่อนส่งเร่ืองให้

คณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือตัดสินช้ีขาดภายในเดือนเมษายนน้ี  น่ัน

เท่ากบัว่า ปัญหาน้ียืดเย้ือมาครบรอบ 1 ปีพอดี ภายในเดือนน้ี ทุกฝ่ายจึงจับตากนัว่า คณะกรรมการ

จะช้ีขาดออกมาได้ว่าจะเลือกแนวทางใด แต่สดุท้ายแล้ว กต้็องเป็นไปเพ่ือผลดีและเกดิประโยชน์กับ

ทุกฝ่าย  

 พ.ร.บ.นมผง 

กรุงเทพธุรกจิ    -เสนอบทความพิเศษ ว่า พ.ร.บ.นมผง มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.2560 แต่การปฏบัิติ

ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ยังต้องอาศัยประกาศกระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 10 ฉบับ ที่ออกมาภายใน 

180 วัน หรือเดือน มี.ค.2561    ขณะที่กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลัก ได้ยกร่างและเปิดรับฟัง

ความเหน็ เพ่ือปรับปรุงร่างประกาศ สธ. เม่ือต้นปีที่ผ่านมา  
      ขณะที่ สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ มีความกงัวลใน 3 ประเดน็ ประเดน็แรก

คือ การจํากดัการใหข้อ้มูล ไม่ควรถูกจาํกัดสิทธิการรับข้อมูลข่าวสาร ได้แค่ ณ จุดจาํหน่ายเท่าน้ัน 

ควรเปิดให้ข้อมูลในช่องทางอื่นๆ ด้วยประเดน็ที่สอง การบริจาคนมผงหรืออาหารเสริมเด็กเล็ก 

ของผูป้ระกอบการ จะทาํได้เฉพาะหน่วยบริการที่มีเดก็ป่วยเป็นโรค พันธุกรรมเมตาบอลิก และไม่มี

ความสามารถซ้ือนมผงหรืออาหารเสริม ซ่ึงอาจประสบปัญหาเม่ือเดก็กลับไปอยู่ที่บ้าน และควรขยาย

นิยามเพ่ิมเติม เน่ืองจากยังมีโรคอื่นๆ อีกที่นมแม่ไม่สามารถใช้เล้ียงทารกและเดก็เลก็ อาท ิโรคตับ 

โรคลาํไส้สั้น โรคลาํไส้ฝ่อ การดูดซึมบกพร่อง ท้องเสียรุนแรง     ประเดน็ที่สาม ควรเปิดทางให้

สมาคมวิชาชีพ องค์กรถูกกฎหมาย ไม่หวังผลกําไร และมีพันธกิจพัฒนาความรู้ ทางวิชาการ 

สามารถจัดประชุมวิชาการ โดยขอการสนับสนุนได้   
   การแก้ปัญหาโฆษณาเกินจริงของผู้ประกอบการนมผงที่มีมาอย่างยาวนาน จะประสบความสาํเรจ็

หรือไม่น้ัน ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน สานพลังความรู้ เพ่ือสร้างสงัคมสขุภาวะร่วมกนั 

 
ข่าวสด 

ไขมนัทรานส ์
  -เสนอข่าว น.ส.สารี ออ๋งสมหวัง เลขาธกิารมูลนิธเิพ่ือผู้บริโภค กล่าวว่า องค์กรอนามัยโลกกาํหนด

ว่า ห้ามมีไขมันทรานส์ในอาหารเกิน 2.2 กรัม ต่อ 100 กรัม และหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ

ในประเทศอเมริกาไม่ให้ผสมลงไปในอาหารโดยเดด็ขาด และ ขณะน้ีประเทศไทย โดย อย. กอ็ยู่ใน

กระบวนการจะออกกฎหมายไม่ให้มีการผสมลงไปในอาหาร คาดว่าจะสามารถออกประกาศบังคับ

ใช้ได้ในเดือนเม.ย.น้ี มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคมีสุ่มตรวจผลิตเคร่ืองดื่ม 3 in 1 จาํนวน 15 ย่ีห้อ 22 

ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีปริมาณกรดไขมันทรานส์เฉล่ีย 0.06 กรัมต่อหน่วยบริโภค ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑ์ 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ที่องค์การอนามัยโลกแนะนําพบ 1 ย่ีห้อ มีปริมาณกรดไขมัน

ดังกล่าวสงูกว่ากาํหนด คือ 0.7 กรัมต่อหน่ึงหน่วยบริโภค 

 

ฐานเศรษฐกจิ 

อย.เซตซีโร่นมโรงเรียน

    -เสนอข่าว คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑน์ม(มิลค์บอร์ด)เปิดเผยว่า อย. และกรมอนามัย 

สั่งชะลอโรงนมผสมฟลูออไรด์เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เน่ืองจากมี 2 โรงนมฝ่า

ฝืนส่งนมผสมฟลูออไรด์ให้กับศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ทาํให้เดก็มีปัญหาฟันผุหรือฟันตกกระ จากได้รับ
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ฟลูออไรด์มากเกนิไป  อย.จึงสั่งให้กรมอนามัย (เจ้าของโครงการ) ไปสาํรวจพ้ืนที่ใหม่ทั้งหมดว่ายัง

มีพ้ืนที่ใดบ้างที่เด็กยังมีปัญหาดังกล่าว และกาํหนดพ้ืนที่จําหน่ายใหม่ ทั้งน้ี มีโรงงานที่ผลิตนม

ฟลูออไรด์ เพ่ือรองรับในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปี 2560 จาํนวน 26 โรง โดย

รองรับเดก็นักเรียน จาํนวน 3.7 ล้านคน (จากนักเรียนทั้งหมด 7.4 ล้านคน)  

 

ข่าวสด 

สวท. 

จิตอาสาอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้ นฐาน 

     -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการอบรมการช่วยชีวิตขั้น

พ้ืนฐาน สาํหรับจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 

ก.ค.61 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 500 คน 

 

สวท. 

กรมประชาสมัพันธ ์

เวบ็ไซต์เดลินิวส ์

รพ.ศรีธญัญา พฒันาระบบบริการดูแลผูป่้วยจิตเวช 

   -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะน้ี รพ.ศรีธัญญา เปิดศูนย์

สนับสนุนการคืนสู่สุขภาวะ (Recovery Center) ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านจิตสังคมให้ผู้ป่วย

จิตเวช เพ่ือให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถกลับไปใช้ชีวิตใน

ชุมชน ซ่ึงเป็นหัวใจของการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวชที่ครบวงจร ช่วยให้ผู้ป่วยมีความหวัง มีศักยภาพ

พ่ึงพาตนเองได้ ไม่กลับมาป่วยซํา้  

 

สยามรัฐ สาํนักข่าวไทย 

กรมประชาสมัพันธ ์

เวบ็ไซต์สนุก 

ผู้จัดการออนไลน์ 

กรมอนามยัยํ้ าทารก 0-6 เดือน กินนมแม่ดีที่สุด 

   -เสนอข่าว  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข่าวในสังคม

ออนไลน์ในประเทศมาเลเซียที่พ่อแม่ต้องสญูเสยีลูก อายุ10 วัน เน่ืองจากคุณยายไม่เช่ือตามคาํห้าม

ของพ่อแม่เดก็ ป้อนกล้วยให้หลาน จากคาํแนะนาํขององค์การอนามัยโลก เดก็ควรได้กนินมแม่อย่าง

เดียวติดต่อกนัตั้งแต่แรกเกดิจนถึงอายุ 6 เดือน โดยไม่ต้องให้นํา้หรืออาหารอื่น เน่ืองจากธรรมชาติ

ได้สร้างให้นมแม่ มีสารอาหารครบถ้วน มีนํา้มากเพียงพอ กนิแล้วย่อยง่าย  

 

ข่าวสด 

แผนไทย-สมุนไพรรกัษาจิตเวช 

    -เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต โดยเปิดคลินิกการแพทย์

แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก บริการคู่ขนานกบัการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้นาํการแพทย์

แผนไทยและยาสมุนไพรมาใช้ดูแลรักษาโรคทางจิตเวชคู่ขนานกบัยาแผนปัจจุบัน โดยเร่ิมแห่งแรกที่

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้วในขั้นต้นน้ีจะขยายผลใช้ในโรงพยาบาลจิตเวช 

19 แห่งทั่วประเทศ           

 

แนวหน้า 

รางวลันกัวิทยฯ์ การแพทยเ์กียรติยศ 61 

    -เสนอบทความ  ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 76 ปี เม่ือ

วันที่ 12 มี.ค. 61 มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

เกยีรติยศ ประจาํปี 2561 ให้แก่ ภญ.อมรา วงศ์พุทธพิทกัษ์ ผลงานเด่น คือ เป็นผู้ริเร่ิมและพัฒนา

ระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล 

นอกจากน้ันได้ริเร่ิมบทบาทการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านความปลอดภัยอาหาร ระบบคุณภาพห้องปฏบัิติการ และ

มาตรวิทยาเคมี นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานที่มีคุณูปการย่ิงต่องานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ

ประเทศไทย 

 

ไทยโพสต์ 

ขอ้คิดพ่อแม่ยุคใหม่ 

     -เสนอบทความ ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย จิตแพทย์เดก็และวัยรุ่น สถาบันสขุภาพเดก็แห่งชาติ

มหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ข้อคิดแก่พ่อแม่ยุคใหม่ว่า หัวใจสาํคัญของการเล้ียงดูลูกน้อย อยู่ที่การ

ใช้เวลาด้วยกนัอย่างมีคุณภาพ ให้พวกเขารู้สกึมีตัวตนและมีความสาํคัญ ควรมีกจิกรรมร่วมกนั  เช่น 

ช่วยกันเตรียมอาหาร สอนการบ้านลูก เล่านิทานให้ลูกฟัง เดินเล่นรอบหมู่บ้าน หรือใช้เวลาทาํ

กจิกรรมในวันหยุดสดุสปัดาห์ร่วมกนั 

 วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 

แนวหน้า   -เสนอข่าว รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสนุนท ์นายกสมาคมโรคติดเช้ือในเดก็ แห่งประเทศไทย 
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ระบุล่าสุดมีวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ที่ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ มีพร้อมแล้วในท้องตลาด 

แนะประชาชน ให้ฉีดปีละคร้ัง เผยช่วยลดการติดเช้ือ ลดความรุนแรงของโรคและยังสามารถป้องกนั 

ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เดก็ และหญิงมีครรภ์  

โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีวัคซีนชนิดครอบคลุม 4 สายพันธุ์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว หาก

ใครที่เคยฉีดสายพันธุเ์ดิมมาก่อน แนะนาํให้ฉีด อกีคร้ังที่สถานพยาบาล เพ่ือให้ได้รับวัคซีนที่มี สาย

พันธุต์รงกบัที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนาํล่าสดุ 

 
กรุงเทพธุรกจิ  

หุ่นยนตจ่์ายยา 
  -เสนอข่าว รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจาํรัสเลิศ รอง ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า วันที่ 1 ส.ค.น้ีจะเปิดตัว

การใช้หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติเตม็รูปแบบ รองรับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการจากห้องยาประมาณ 1 

หม่ืนคนต่อวัน ที่ผ่านมาใช้เวลารอนาน 1 ชม.กจ็ะเหลือไม่เกนิ 15 นาท ีที่สาํคัญเป็นหุ่นยนต์สญัชาติ

ไทยและในอนาคตมีแนวคิดที่จะนาํหุ่นยนต์ดินสอมาช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาลมอนิเตอร์สญัญาชีพ โดย

เป็นการศึกษาทดลองใช้เพ่ือเตรียมพร้อมสาํหรับการบริการในอนาคตต่อไป 

 

โพสต์ทูเดย์ 

ไทยโพสต์ 

ร่าง พ.ร.บ.การพฒันาเด็กปฐมวยั 

    -เสนอข่าว นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ ์กรรมการอสิระเพ่ือการปฏรูิปการศึกษา (กอปศ.) เผยว่า 

ได้ยกร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยเสร็จแล้ว และเตรียมเสนอรัฐบาลพิจารณาเร็วๆ น้ี  

สาระสาํคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ ยังยืนยันคาํนิยามของเดก็ปฐมวัย คือ ตั้งแต่ปฏสินธิในครรภ์จนถึง 8 

ปี รวมถึงหาวิธีสกัดสิ่งที่ยับย้ังการพัฒนาการของเดก็ปฐมวัยด้วยการสอบที่เน้นเน้ือหาสาระ จึงได้

กาํหนดห้ามไม่ให้มีการสอบเข้าเรียนต่อช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเน้ือหาสาระ แต่จะเขียน

รายละเอยีดเพ่ือเปิดช่องให้มีการสอบได้ในลักษณะของการสอบที่วัดสมรรถนะ หรือการสอบพ่อ แม่ 

นอกจาก น้ีจะ มีการบูรณาการของ  4  หน่วยงานที่ เกี่ ยว ข้อง  ทั้ งกระทรวงสาธารณสุข , 

กระทรวงศึกษาธกิาร, กระ ทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสงัคมฯ ซ่ึงได้ออกแบบให้บูรณา

การทั้งด้านนโยบาย โดยมีคกก.นโยบายระดับชาติ การบูรณาการด้านงบประมาณเพ่ือให้ได้แผน ที่มี

คุณภาพ และการบูรณาการขั้นบริการ ที่ให้ อปท. สามารถที่จะเป็นหน่วยบริการของ 4 กระทรวงได้

หรือเปิดโอกาสให้เอกชนทาํ 
    ด้าน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธกิารสภาการศึกษา กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแบ่งการดูแล

และพัฒนาเดก็ปฐมวัยเป็นช่วงๆ ได้แก่ ช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดาถึงก่อนคลอด สธ.เป็นหน่วยงาน

หลัก ในการดูแลเดก็แรกเกดิจนถงึก่อนอายุ 3 ปี ในส่วนน้ี พม. และ อปท.จะเป็นผู้ดูแล ช่วงก่อนวัย

เรียน คือ อายุ 3 ปีบริบูรณ์ถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ และช่วงประถมศึกษาตอนต้น อายุ 6 ปีบริบูรณ์ ถึง

อายุ 8 ปีบริบูรณ์ ศธ.เป็นเจ้าภาพหลัก อย่างไรกต็าม แม้ในช่วงอยู่ในครรภ์มารดาและแรกเกดิ จะมี

หน่วยงานรับผดิชอบดูแล แต่จุดเน้นสาํคัญจะอยู่ที่ครอบครัวไม่ใช่ให้หน่วยงานดูแลเพียงอย่างเดียว 

 

เพจกระทรวง สธ. 

ตรวจสอบสถานพยาบาล 

  -ผู้ใช้เฟซบุก๊ช่ือ Pat Ta Rin แจ้งข้อมูลให้ตรวจสอบสถานพยาบาลเวริต้าไลฟ์ (http://veritalife. 

com/clinics/bangkok) ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เน่ืองจากมีแพทย์จากต่างประเทศ  
  ความเห็นที่ประชุม : ผู้แทนกรม สบส. แจ้งว่า ได้ประสานมอบข้อมูลให้สาํนักสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะดาํเนินการตรวจสอบ เบ้ืองต้นพบว่า มีการข้ึนทะเบียนเป็นสถานพยาบาลแล้ว 

ทั้งน้ี ในส่วนการตรวจสอบแพทย์ต่างชาติที่ปรากฏในเวบ็ไซต์ว่าต้องตรวจสอบกบัแพทยสภา 

 


